



# ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaieconcommittee@Gmail.com



## การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง “การประเมินผลเบื้องต้นของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้” โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิน ศิริประภาณุกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลกับ คณะกรรมการ โดยนำเสนอความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบาย ชิม ช้อป ใช้ โดยสรุป คือ นโยบาย ชิม ช้อป ใช้ เป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้เกิด Crowding Out Effect ซึ่งไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้เหมือนนโยบายการคลัง ที่สามารถปรับเพิ่มรายจ่ายที่ส่งเสริมภาคการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายในรายการสำคัญ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ภาครัฐควรเน้นการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นในกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีหนี้ เนื่องจากจะเกิดการใช้จ่ายเงินในทันทีและไม่ใช้การใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้

จากนั้น คณะกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ คณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอันดามันสู่อ่าวไทย มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำแนวทาง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทยเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการ ประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร รัฐสภา เกียกกาย พิจารณาเรื่อง “กรอบแนวทางในการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย”

ผลการประชุมมีข้อสรุปสำคัญ คือ การกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและ กำหนดหลักการในการเชิญหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูล โดยพิจารณาเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานศึกษาของคณะอนุกรรมการ สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ที่ประชุมจึงกำหนดจุดเน้นของรายงานศึกษา คือ ศึกษาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและกำหนดจุดสำคัญ



# ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaieconcommittee@Gmail.com



ของแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามันสู่อ่าวไทย และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบการท่องเที่ยวออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

- (๑) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นายจิรวุฒิ พลอดวงศ์ อนุกรรมการ
- (๒) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นายพรชัย โชติวรณ อนุกรรมการ
- (๓) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นายชลอ เอี่ยมสุทธิที่ปรึกษาคณะกรรมการ

และได้มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ศรีคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำกรอบเค้าโครงของรายงานศึกษาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. คณะอนุกรรมการศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มีหน้าที่พิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคุ้มค่าและประสิทธิผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการยกระดับเศรษฐกิจในประเทศ ต่อเนื่องไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ได้ดำเนินการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเป็นการพิจารณา กำหนดกรอบและบทบาทการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เข้ามาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการกำหนดกรอบการศึกษาของคณะอนุกรรมการ และได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาตามเป้าประสงค์ของทางคณะกรรมการต่อไป ส่วนการประชุม ครั้งที่ ๓ จะมีขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลของการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาดหมายว่ารายงานการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ  
วันพุธที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา)